

# Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các nước

Sáng 25-7 (theo giờ địa phương), tại New York (Mỹ), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự tham dự của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Phái đoàn và các cơ quan tại New York.

Trong ngày 25-7, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã đón tiếp hơn 50 đoàn đại biểu đến viếng, ghi Sổ tang để bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có nhiều đại sứ, đại biện các nước tại Liên hợp quốc, đại diện Chính quyền thành phố New York, đại diện cộng đồng người Việt, cán bộ và du học sinh Việt Nam tại New York và khu vực lân cận, Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ, đại diện các phong trào cánh tả của Mỹ cùng nhiều bạn bè Mỹ thân thiết với Việt Nam.

\* Ngày 25-7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Anh treo cờ rủ, tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại diện Đảng Cộng sản Anh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bản địa, đại sứ quán nhiều nước, các hội đoàn người Việt, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Anh cùng bạn bè quốc tế tới dự Lễ viếng, ghi sổ tang, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ niềm tiếc thương và chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

\* Sáng 25-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch đã trang trọng tổ chức Lễ viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự tham dự của toàn thể cán



Ảnh: TTXVN

**Ông Alex Gordon (phải), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Anh, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.**

bộ, nhân viên đại sứ quán và thân nhân, cùng đại diện bà con kiều bào tại Đan Mạch.

Cũng trong ngày 25-7, Nhà Vua Đan Mạch Frederik X đã gửi thư chia buồn tới Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh "nhiệm kỳ của Ngài Tổng Bí thư đã chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trên con đường phát triển và thịnh vượng". Trong thư chia buồn gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định: "Nhiệm kỳ của Ngài Tổng Bí thư được đánh dấu bởi sự phát triển của các mối quan hệ quốc tế. Đặc biệt, việc thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch đã nhấn mạnh và tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, mang lại những lợi ích chung cho nhân dân hai nước trong tương lai. Chúng tôi mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước".

Trong sáng 25-7, Đại sứ và đại diện đại sứ quán các nước như Trung Quốc, Nga, Mỹ, các thành viên ASEAN... đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ sự

tri ân và đánh giá cao những đóng góp vô cùng to lớn của Tổng Bí thư đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia ở khu vực và trên thế giới.

Đại diện cộng đồng, sinh viên Việt Nam và Hội chuyên gia trí thức Việt Nam tại Đan Mạch, đại diện Đảng Cộng sản Đan Mạch và Hội hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam cũng đã đến viếng và ghi sổ tang, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo mẫu mực, cả một đời vì nước, vì dân.

\* Ngày 25-7, tại trụ sở 61 phố Miromesnil, quận 8, thủ đô Paris, Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã trang trọng tổ chức Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu; đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Pháp; đại diện các phái đoàn ngoại giao, các đại sứ quán nước ngoài tại Pháp; đảng viên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại

Pháp đã đến viếng, bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong chiều 25-7, nhiều đại diện các phái đoàn, đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Pháp đã đến viếng, ghi sổ tang, bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bức thư chia buồn gửi tới Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh giá: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người phụng sự vĩ đại của Nhân dân Việt Nam. Trong suốt những năm tháng cống hiến cho những lý tưởng và cho Tổ quốc mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra sức phấn đấu bảo vệ chủ quyền của đất nước, có những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp".

\* Trong hai ngày 24 và 25-7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngay trong ngày đầu tiên tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang, nhiều đoàn thuộc các bộ, ngành, Tổ chức hữu nghị của Cuba, cùng ngoại giao đoàn đã đến chia buồn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao, đã đến viếng và ghi sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương người bạn chí tình, người anh em thân thiết và người có đóng góp to lớn cho mối quan hệ đặc biệt thủy chung Cuba - Việt Nam.

Đông đảo bà con kiều bào, sinh viên và doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba cũng tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến tới hơi thở cuối cùng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

\* Tại Praha, ngày 25-7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech đã tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đông đảo bạn bè quốc tế và kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Czech đã đến viếng, bày tỏ lòng thành kính tiễn biệt nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam.

\* Tại khu vực Trung Đông, ngày 25-7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại diện chính quyền và các bộ, ngành của Iran cũng như nhiều phái đoàn ngoại giao quốc tế tại quốc gia Trung Đông này đã đến viếng, chia buồn và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

\* Ngày 25-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã trang trọng tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với sự tham dự của tập thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh đại sứ quán và đại diện bà con Việt kiều tại Canada.

\* Ngày 25-7 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã mở sổ tang và tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đón tiếp các đoàn khách quốc tế, phái đoàn ngoại giao, cộng đồng người Việt đến chia buồn với Chính phủ và Nhân dân Việt Nam...

**P.V** (tổng hợp từ TTXVN)

## Mỹ khẳng định giữ vững trọng tâm cam kết an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 25-7 khẳng định Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục kiên định và giữ vững trọng tâm các cam kết an ninh. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden thông báo rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng giữa lúc có nhiều lo ngại liên quan đến các thách thức về an ninh, trong đó có các vấn đề Triều Tiên, cuộc xung đột Nga - Ukraine và tình hình bất

ổn ở Trung Đông.

Phát biểu trên được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra tại một cuộc họp báo cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, Tướng Charles Q. Brown Jr. tại Washington trước khi lên đường đến Nhật Bản để tham dự Đối thoại an ninh song phương với sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước tại Tokyo vào ngày 28-7.

Bộ trưởng Austin khẳng định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên trong chính sách của Mỹ đồng thời nhấn mạnh cam kết an ninh của Washington đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông cho biết Tổng thống Biden đang tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trước mắt, đặc biệt là chấm dứt chiến tranh ở Gaza, củng cố năng lực của Ukraine trong thời

gian dài và củng cố vị thế của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Điểm lại những thành tựu của chính quyền Tổng thống Biden, ông Austin nêu bật tiến trình thúc đẩy an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với những bước tiến thực sự mang tính lịch sử trong hàn gắn rạn nứt quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác ba bên sâu sắc hơn với Mỹ.

**TTXVN**